



ที่ สร ๗๑๖๐๑/ว.๑๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
หมู่ที่ ๑ ตำบลจารพัด อำเภอศรีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กำนันตำบลจารพัด/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ได้รวบรวมแผนงานและโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานดังกล่าวและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.Charapat.go.th ได้อีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

สำนักงานปลัด
งานนโยบายและแผน
โทร.๐๔๔- ๐๖๙๗๓๔

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตให้ความเห็นชอบ นายอำเภออนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้รวบรวมแผนงานและโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตด้วยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต